

# บล็อกเกอร์บีวตี้ชื่อดังคอนเฟิร์ม Karisma “Ideal Cleansing Cotton Pads” แคริสม่า 5 แผ่นเอาอยู่ ! ตอบโจทย์ผิวบอบบางแพ้ง่ายได้จริง!



นางสาวดลลชา รัตนวงศ์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการแบรนด์แคริสม่า เปิดเผยว่า การเปิดตัวครั้งนี้นับเป็นการก้าวเข้าสู่ตลาดบิวตี้ของแคริสม่าอย่างเป็นทางการ ซึ่งเราพร้อมที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆไม่ซ้ำใครสู่วงการสำอางไทย พร้อมทั้งเดินทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย ให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน โดยเน้นที่คุณภาพของสินค้าเป็นหลัก ให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้า ของเรายิ่งๆขึ้นไป Karisma “Ideal Cleansing Cotton Pads ” 5 แผ่นเอาอยู่ เป็นสำลีนวัตกรรมใหม่ที่จะจัดการเช็ด ทำความสะอาดผิวหน้าของคุณได้อย่างสะอาดหมดจด และนุ่มนวลไม่ระคายเคืองผิวหน้า ด้วยคุณสมบัติของ เนื้อสำลีที่อ่อนโยน นุ่ม ไม่เป็นขุย บริสุทธิ์ 100 % ช่วยทำให้รูขุมขนไม่กว้างขึ้น เพิ่มเติมด้วยขนาดใหญ่และรูปทรงที่จับถนัดมือมากขึ้น ถึงแม้ว่าคุณจะแต่งหน้ามาหนักแค่ไหน หรือเผชิญกับมลภาวะต่างๆจากอากาศมาทั้งวันก็ไม่ต้องกังวลเพราะคุณจะทำความสะอาดผิวหน้าเสร็จภายใน5แผ่นเท่านั้น! ใช้งานสะดวก ช่วยคุณประหยัดเวลา และดูแลผิวหน้าไปพร้อมๆกัน ตอบโจทย์ความคุ้มค่าของสาวสมัยใหม่ทุกคน

หญิงแยม – นนทพร กล่าวว่า แยมใช้สำลีมาเยอะมากกก ลองมาแล้วทุกยี่ห้อ ตั้งแต่ของทั่วไปจนถึงของต่างประเทศแต่เนี่ย! ใหม่ ไม่เคยเจอมาก่อน รู้สึกว่าสำลีแคริสม่า Karisma “Ideal Cleansing Cotton Pads ” 5 แผ่นเอาอยู่ ตอบโจทย์ในทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความนุ่ม และไม่เปื้อนขุย เพราะอายุเริ่มมาก ต้องระวังริ้วรอยเป็นพิเศษ และแยมแอบไปรู้ว่าสำลีแคริสม่าเค้าใช้เทคโนโลยีสกัดด้วยน้ำแรงดันสูง มาถักผิวหน้าสำลี ไม่ให้สำลีเป็นขุยโดยไม่ต้องใช้สารเคมี มันไม่เป็นขุยจริงๆ แยมลองแล้ว เวคมาก แถมยังมี 2 ผิวหน้าให้เราเลือกได้ด้วย ด้านข้างจะนุ่มกว่า ไว้ใช้กับคลีนซิ่งที่เป็นน้ำ คือน้ำต้อะ พอสำลีนุ่มๆ ก็ไม่ทำให้หน้าเราเหี่ยวเร็วขึ้นด้วย ถูกใจมากๆ ดีใจที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆออกมา แยมหาซื้อได้ง่ายด้วย

เมอา - I’m Mayyr กล่าวว่า ส่วนตัวเคยเป็นสิวนักมาก ต้องหาวิธีในการรักษาต่างๆมากมาย และกว่าจะหายก็ใช้เวลานาน เราจึงให้ความสำคัญต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหน้าเป็นพิเศษและที่มองข้ามไม่ได้ก็คือสำลีในการเช็ดหน้าต้องเลือกที่ดีที่สุด นอกจากนี้โดยส่วนตัวเมอาเป็นคนชอบลองของใหม่ ตามนิตยสารเด็กวัยรุ่น รู้สึกว่า Karisma “Ideal Cleansing Cotton Pads ” 5 แผ่นเอาอยู่ เป็นแผ่นรูปร่างจับถนัดมือมาก ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป วันธรรมดาที่เมไปเรียน แต่งหน้าบางๆใช้เพียงแผ่นเดียวก็เอาอยู่แล้ว ที่สำคัญแพคเกจจิ้งยังสวยงามน่ารัก ไม่เป็นส่วนเกินของโตะเครื่องสำอางของเมอีกต่อไป แยมยังใช้งานสะดวก เรียกได้ว่า คิดมาแล้ว พัฒนามาแล้วจาก

ความต้องการของผู้หญิงจริงๆ สำหรับเมย์ เมย์ว่ามันไม่แพงนะ เพราะมันใช้แผ่นน้อยกว่าสำลีทั่วไปที่ต้องเช็ดที่  
หลายๆแผ่น และใช้เวลาน้อยลงด้วย แบบนี้ต้องเรียกว่า คุ่มค่ามากกว่าค่ะ

ติดต่อสอบถาม

สุคนธ์ทิพย์ วรเจริญกิตติ (ทรายทิพย์) PR. Media beauty Tel : 090-956-4606 Email :  
sukontip.v@karisma.co.th